



ที่ บก ๐๐๒๓.๓/ว.๖๘๕๘

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  
ถนนบึงกาฬ – นครพนม  
บก ๓๘๐๐๐

๖๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การชักชวนแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก ๐๐๒๓.๕/ว ๒๔๓๓ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๐๗๖  
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดบึงกาฬ แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น

จังหวัดบึงกาฬพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้อำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตั้งงบประมาณสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ด้านรายรับ ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ และ ด้านรายจ่าย ให้ตั้งไว้ในหมวดงบกลางประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ หรือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรรต อารงวงศ์สวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทรศัพท์. ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๗๗

“สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ”

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
จ.บึงกาฬ  
เลขที่รับ 4640  
๖ ก.ค. ๒๕๖๑  
๑๕.๑๐

- งานบริหารทั่วไป
- กลุ่มงานมาตรฐาน
- กลุ่มงานส่งเสริม
- กลุ่มงานกฎหมาย
- กลุ่มงานการเงิน



ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๐๗๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๒๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้แจ้งเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตั้งงบประมาณสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ด้านรายรับ ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ และ ด้านรายจ่าย ให้ตั้งไว้ในหมวดงบกลางประเภทเบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ เบี่ยงชีฟคนพิการ หรือเบี่ยงชีฟผู้ป่วยเอดส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนา ยันตรโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต  
โทร ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๑๓๑,๕๑๓๕ โทรสาร ต่อ ๕๓๐๑  
ผู้ประสานงาน พิรณัฐ ประทุมชาติภักดี โทร ๐๘๓-๕๒๐๕๑๓๖

แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

รายการ	รายละเอียด/กิจกรรม	หมายเหตุ
<p>เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการและทุพพล ภาพ</p>	<p>- ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ พิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย ความพิการคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน (ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗) <u>เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๑๘ (๒) แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้ดำเนินการให้กับ รายเดิมมาก่อน</u></p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดยต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ด้านรายรับ : ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ</p> <p>ด้านรายจ่าย : ให้ตั้งไว้ในหมวดงบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <p>- ใช้ฐานข้อมูลจำนวนคนพิการตามประกาศบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ย การเพิ่มขึ้น ๓ ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนคน พิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ</p> <p>- การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย อำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒</p>

แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของ  
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

รายการ	รายละเอียด/กิจกรรม	หมายเหตุ
<p>เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>- ดำเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ ทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือ ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ อาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะ ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน ครบทั้ง ๑๒ เดือน</p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตั้งงบประมาณใน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดยต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ด้านรายรับ : ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ</p> <p>ด้านรายจ่าย : ให้ตั้งไว้ในหมวดงบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- การดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย อำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒</p>

แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ

รายการ	รายละเอียด/กิจกรรม	หมายเหตุ
<p>เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้าง หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ</p>	<p>- ดำเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท (เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มเติมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามข้อ ๑๘ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้ดำเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน)</p> <p>- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดยต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ด้านรายรับ : ตั้งไว้ในหมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ</p> <p>ด้านรายจ่าย : ให้ตั้งไว้ในหมวดงบกลาง ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p>- ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคำนวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น ๓ ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ</p> <p>- การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจฯ พ.ศ. ๒๕๔๒</p>